




ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาววรัมพร อติชาตนันท์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๒๑)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายสมชาย จีระแพทย์)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววรัมพร อติชาตนันท์  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๒๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๕๑๑๒๓๔๓๕๔</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๐</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	



## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวรัมพร อติชาตนันท์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๒๑)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ ก่อนและหลังการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Appendectomy)

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ ก่อนและหลังการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Appendectomy) ผู้ป่วยชายอายุ ๑๗ ปี ปวดท้องบริเวณด้านขวาล่าง (right lower quadrant) แพทย์วินิจฉัยเป็นไส้ติ่งอักเสบ (acute Appendicitis) รับไว้ในโรงพยาบาลวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา เพื่อผ่าตัดโดยการส่องกล้อง แรกเริ่มผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเม็ดเลือดขาวในเลือด ๑๘,๔๐๐ เซลล์ต่อ ๑ หน่วยลูกบาศก์มิลลิเมตร แพทย์วางแผนผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Appendectomy) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา ให้ผู้ป่วยงดน้ำและอาหารทางปาก ลงนามยินยอมการผ่าตัด ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด เตรียมผู้ป่วยก่อนส่งไปห้องผ่าตัดเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ผ่าตัดด้วยวิธีดมยาสลบใส่ท่อช่วยหายใจ รับกลับจากห้องผ่าตัดเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ทำผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Appendectomy) มีแผลผ่าตัดที่หน้าท้อง ๓ จุด ปิดแผลด้วย Fixumull แผลแห้งดี ไม่มีเลือดซึม หลังผ่าตัดวันที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ผู้ป่วยไม่มีอาการท้องอืดแน่นท้อง แพทย์ให้เริ่มทางอาหารเหลวเมื่อเช้าอาหารอ่อนเมื่อเที่ยง ประเมินอาการปวดได้ ๓ คะแนน ดูแลจัดทำให้ผู้ป่วยสุขสบาย ให้กำลังใจผู้ป่วยว่าอาการปวดจะค่อยๆเลาลง ประเมินอาการปวดได้ ๑ คะแนน เปิดล้างแผลด้วย Normal saline solution ไม่มีเลือดซึม ปิดแผลด้วยพลาสติกกันน้ำ ผู้ป่วยกังวลเรื่องการดูแลแผล ให้ข้อมูลการดูแลแผลโดยไม่ให้แคะ แกะ เกาแผล แผลถูกน้ำได้แต่ระวังไม่ให้พลาสติกหลุดลอก ถ้าพลาสติกหลุดลอกให้แจ้งพยาบาลทันที แพทย์ตรวจเย็บอาการผู้ป่วย เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สัญญาณชีพปกติ ผู้ป่วยทานอาหารได้ ไม่มีปวดแน่นท้อง แผลแห้งดี ไม่มีสารคัดหลังซึม แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน พร้อมทั้งแนะนำวันที่มาตรวจตามนัด ปัญหาทั้งหมดผู้ป่วยได้รับการรักษาและการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน รวมระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล ๒ วัน และนัดติดตามการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกคลยกรรมทั่วไป วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา

ผู้รับการประเมินได้ศึกษาให้การพยาบาล ติดตามเยี่ยมและประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบก่อนและหลังการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง Laparoscopic Appendectomy เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน ๓ ครั้ง พบว่า

ผู้ป่วยมีปัญหาทางการพยาบาล ๗ ปัญหา ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ปลอดภัยและดูแลตนเองได้

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Appendectomy)

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแบบแผนเดียวกันสำหรับบุคลากรประจำหอผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Appendectomy)

๒. เพื่อใช้เป็นแผนการสอนสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Appendectomy)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Appendectomy) สามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดได้ถูกต้อง

๒. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Appendectomy) ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

๓. หน่วยงานมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Appendectomy)